
sþ. 515. Fyrirspurn [287. mál]
til menntamálaráðherra um sálfræðiþjónustu á Austurlandi.

Frá Helga Seljan.

Hvernig er nú háttað sálfræðiþjónustu á vegum fræðsluskrifstofu Austurlands?
Hversu margir starfsmenn eru þar að verki nú?


